

# บริษัทสหมงคล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ฤกษ์ ขยายสาขาแห่งใหม่ พร้อมจัดกิจกรรม “ อบอุ่น มั่น ใจ ไปกับสหมงคล ” เพื่อเอาใจชาวลำพูน!!



บริษัทสหมงคล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ฤกษ์ขยายสาขาแห่งใหม่ พร้อมจัดกิจกรรม “ อบอุ่น มั่นใจ ไปกับสหมงคล ” เพื่อเอาใจชาวลำพูน!!

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูน บริษัทสหมงคล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขยายสาขาแห่งใหม่ในจังหวัดลำพูน พร้อมกับจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “ อบอุ่น มั่นใจ ไปกับสหมงคล ” โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทสหมงคล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ท.สรารัฐ กาพย์เดโช รองกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ณัฐพล วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จำกัด ให้เกียรติมาร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้

โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งยังได้พบกับศิลปิน-นักร้อง ก้อง ห้วยไร่ และ หนามเตย สะแบงบิณ มาร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ต เพื่อเอาใจแฟนๆชาวจังหวัดลำพูน รวมถึงการเปิดเวทีให้เยาวชนน้องๆหนู จากหลายโรงเรียนได้มาแสดงความสามารถให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้สนุกสนาน และร่วมชื่นชมความน่ารักสดใสในความสามารถของเด็กๆเยาวชนในจังหวัด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมของผู้สูงวัยโดยนำรางวัลผู้สูงอายุจากหลายชุมชนมาให้ทุกท่านได้รับความบันเทิงอีกหลายชุดด้วยกัน นอกจากกิจกรรมด้านความบันเทิงที่ชาวจังหวัดลำพูนได้รับแล้ว ยังได้รับสาระความรู้เรื่องราว เกี่ยวกับการประกันภัย โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาให้สาระ

ความรู้แก่พี่น้องชาวลำพูนอีกด้วย

ด้าน ดร.หิมาลัย ศิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า”การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งและดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลากว่า 68 ปี แล้ว ทำให้สามารถตอกย้ำถึงความสำเร็จด้วยประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยอันยาวนาน ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใส และนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรง เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เติบโต มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โอกาสนี้เรามีความตั้งใจจัดกิจกรรม “อบอุ่น มั่นใจ ไปกับสหมงคล” ขึ้น นอกจากจะเป็นการแนะนำตัวให้พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนและใกล้เคียงรู้จักเราแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์, ทีมผู้บริหารบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน), ตัวแทนสาขาจังหวัดลำพูน , แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน, สื่อมวลชน และโดยเฉพาะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูน –เชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดร.หิมาลัยกล่าวทิ้งท้าย!!

“ในปัจจุบันสังคมเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงภัยในทุกรูปแบบที่แฝงมากับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายๆด้านดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ระบบประกันภัย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของประเทศ โดยการนำระบบประกันภัย เข้ามามีส่วนสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมให้การประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำประกันภัยได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมมากที่สุด”

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ที่ได้รับความเชื่อถือมาหลายทศวรรษ มากกว่า 68 ปี ด้วยประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยอันยาวนาน ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใสและนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรงเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) เติบโต มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โดยมีจุดเด่นขององค์กร ประกอบไปด้วย

- การอนุมัติที่รวดเร็ว‘เคลมง่าย จ่ายตรง’
- การบริการรวดเร็วและมีคุณภาพจากพันธมิตรขององค์กร‘อะไหล่แท้ ซ่อมเร็ว’
- การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการด้านสินไหม โดยระบบ AI
- การนำระบบสื่อสารแบบล่าสุด เพื่อช่วยควบคุมสินไหม
- การติดตามและสอบถามความพึงพอใจแก่ลูกค้า ในการรับบริการสินไหม และการพัฒนาปรับปรุง

ในส่วนขอประเภทการรับประกันภัยประกอบไปด้วย

- ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
- ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
- ประกันอัคคีภัย
- ประกันภัยอสังหาริมทรัพย์
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นอกจากนี้ ในด้านการบริการ ลูกค้าสามารถเช็คเบี้ยประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง, มีความสะดวก รวดเร็ว และทันใจ ในการรับประกันภัยด้วยการร่วมมือกับบริษัทประกันภัยต่อต่างชาติดีที่มี Rating A(++) อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรับประกันของบริษัท สหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)อีกด้วย

บริษัท สหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)ได้มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันภัยที่ทันสมัย พร้อมคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้บริการที่ดีขึ้นอีกทั้งบริษัท สหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)ยังได้มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมีคุณภาพ ในทุกเวลา และทุกสถานที่ เพื่อตอบรับเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวในยุค 4.0 การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จากในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ให้สมกับคำที่ว่า“มาตรฐานงานดี สหมงคลประกันภัย”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: Call center : 02-687-7777

Facebook : บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
www.UPP.Co.th